

ข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวันภาษาไทย



๐ การดำเนินชีวิตประจำวันเรื่องต่าง ๆ

▶ [๐ การดำเนินชีวิตประจำวันเรื่องต่าง ๆ](#)

3 การบริการพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

3-3 น้ำประปา

.ในการใช้งานทั้งน้ำประปาและน้ำทิ้งจำเป็นจะต้องลงทะเบียนและเสียค่าธรรมเนียมการใช้ระบบน้ำทิ้งในบางท้องที่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่บางที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง วิธีการชำระเงินก็มีความแตกต่างกันจึงควรสอบถามที่ช่องให้บริการของเทศบาลแต่ละแห่งก่อน

(1) การขอใช้และยกเลิกการใช้น้ำประปา

การขอใช้น้ำประปาเป็นครั้งแรก หรือ การขอยกเลิกการใช้น้ำเนื่องจากย้ายที่อยู่

จะต้องแจ้งกับแผนกรับผิดชอบเรื่องน้ำประปาของเทศบาลหรือสำนักงานการประปาในแต่ละท้องที่ เมื่อแจ้งชื่อ, ที่อยู่, วันย้ายที่อยู่แล้วจะได้รับคำแนะนำในการชำระเงิน

เกี่ยวกับค่าน้ำประปา ส่วนใหญ่จะทำการตรวจสอบมิเตอร์น้ำทุก 2 เดือน แต่มีบางพื้นที่ตรวจสอบมิเตอร์น้ำเดือนละครั้ง

หลังจากตรวจสอบมิเตอร์น้ำแล้วจะมีใบเรียกเก็บเงินส่งมาให้ ชำระเงินได้โดยการ โอนทางบัญชี หรือ ชำระเงินที่ธนาคาร หรือ ร้านสะดวกซื้อ

วิธีการชำระเหมือนกับค่าไฟ และค่าแก๊ส

(2) ประปาชำระ

ในกรณีที่น้ำระบบน้ำประปาเกิดการชำระ เช่น ท่อแตก เป็นต้น ให้ใช้ผ้าพันและกดเอาไว้เพื่อไม่ให้ น้ำไหลออกมา

บิดไปด้านขวาปิดน้ำประปา(ตามเข็มนาฬิกา)ให้น้ำหยุดไหลก่อนแล้วจึงร้องขอให้ดำเนินการซ่อม กรุณาสอบถามแผนกน้ำประปาของเทศบาล

(3) การระบายน้ำทิ้งและการกำจัดน้ำทิ้ง

การระบายน้ำทิ้งให้บริการในเวลาเดียวกันกับการเริ่มใช้น้ำประปา ค่าบริการน้ำทิ้งจะถูกเรียกพร้อมกับค่าน้ำประปาตามจำนวนปริมาณของน้ำทิ้ง หรือ เรียกเก็บตามจำนวนคนในครอบครัว

บ้านที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำทิ้งจะต้องทำการกำจัดน้ำทิ้ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของเทศบาลแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน

บางครั้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามปริมาณของเสียบางครั้งเรียกเก็บตามรายหัว(จำนวนคน) ซึ่งเทศบาล กรุณาสอบถามรายละเอียดจากสำนักงานเทศบาล



ข้อมูลการใช้ชีวิตประจำวันนานาชาติ



0 การดำเนินชีวิตประจำวันเรื่องต่าง ๆ

▶ [0 การดำเนินชีวิตประจำวันเรื่องต่าง ๆ](#)

●แนะนำเรื่องน้ำประปาและน้ำทิ้ง

เริ่มใช้งานและหยุดใช้งาน	แจ้งการประปาในแต่ละท้องที่ หรือแผนกที่รับผิดชอบเรื่องน้ำประปาของเทศบาล แจ้งชื่อ, ที่อยู่ใหม่, และวันที่ย้ายที่อยู่ วิธีการชำระค่าธรรมเนียมดำเนินการตามคำแนะนำ
เมื่อเกิดการชำรุด	ในกรณีที่น้ำระบบน้ำประปาเกิดการชำรุด เช่น ท่อแตก เป็นต้น ให้ใช้ผ้าพันและกดเอาไว้เพื่อไม่ให้น้ำไหลออกมา ปิดไปด้านขวาปิดน้ำประปา(ตามเข็มนาฬิกา)ให้น้ำหยุดไหลก่อน แล้วจึงร้องขอให้ดำเนินการซ่อม
การระบายน้ำทิ้งและการกำจัดของเสีย	การระบายน้ำทิ้งให้บริการในเวลาเดียวกับการเริ่มใช้น้ำประปาใน(กรณีที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบทางระบายน้ำ) การกำจัดน้ำทิ้ง : สอบถามเทศบาลเกี่ยวกับชื่อผู้ให้บริการ, วิธีการสมัคร, ค่าธรรมเนียม เป็นต้น

